

Bỏ Vỡ Công Đảng!

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 14:56

Chúng ta không nên vì CS, nên vì Việt Quốc Gia yêu tự do, dân chủ, phải rời xa đất nước, tìm kiếm một tự do để sống tự nhiên CS.

Thế mà CS Bức Việt thời Chiến tranh VN tiến thân của CSVN bây giờ đâu có chúng ta buồn tha. CSVN đeo theo phá rởi cuộc sống an bình của người Việt khắp thế giới. CS bắt hàng triệu Đô la, bày đặt hàng chục triệu chức nãi và chìm, làm để trở trởng thi hành Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN để phá rởi các công đảng người Việt ở hải ngoại.



Danh tiếng công đảng sống đời này đây là danh tiếng chung cho tập thể người Việt hải ngoại ai cho đến bây giờ đã phát triển trên ba trụ người rời.

Quán công đồng nhất là M, hân phân nãi. Đi tìm nên CS bằng nhiều cách kể cả dùng thuyết nan vớt để dõng.

Bỏ Vỡ Công Đoàn!

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 14:56

Vn là nhng thành phần ưu tú, nhieu sáng kiến, dũng cảm của Việt Nam Cộng Hoà, chỉ sau gần 37 năm, nhng ngngời này đã lập đợc một kế công xuất sắc, hình thành đợc một Việt Nam Hời ngoi.

Nhữn b khoa học, kế thuật của Tin Học, truyền thông tiêng Việt trong đó có phát thanh, phát hình, báo chí chuyên qua cable, satellite và Internet, các công đợng ngngời Việt tởn CS Tây Âu, Bờc Mờ, Úc châu đã kến nời đợdàng vời nhau.

Tuy không có chánh quyền, không có chánh phờ ưu vọng, không có riêng một lãnh thờ, nhng nhữn có cảm nghĩ thuộc vờ nhau (sense of belonging), cùng chung một căn cứ cởn CS, và chánh nghĩa đợu tranh cho tở do, dân chờ, nhân quyền VN nên đã cùng làm ra một Việt Nam Hời ngoi.

Còn CSVN là nhng ngngời chuyên môn lũng đợn hàng ngũ ngngời Việt Quờc gia và chuyên nghiềp cởn chánh quyền đờu có đợgì buông tha cho nhng ngngời Việt Nam hời Ngờ ai. Nên vờc CS đánh phá các công đợng VN hời ngoi và VN hời ngoi là chuyên đợng nhiên, lập cởn nhiên, không có gì đáng ngợc nhiên cở.

Bờ Chánh Trờ của Đợng CS, bờ quyền lập cao nhữn CS VNCS, có ra cở Nghờ Quyềt 36 và dành một ngân sách tình báo, tuyên truyền quờc ngờ ai bí một rờt lập đợ thi hành kế hoạch “nờm” và lũng đợ an các công đợng ngngời Việt hời ngoi.

Một một CS dùng nhieu chiêu bài chiêu đợ nhờ hòa giời hòa hờp, đợ quá khờ ra sau hờng vờ tởng lại phía trờc, đợm tiêng tài, trí thờc, kinh nghiềm vờ xây đợng quờ hờng. Một khác lên án ai không theo CS là “lờc lập ngờ thù đợch”, móc nời ngngời cởng đợng bời tro, trét trờu, hờ hóa nhân vờt cởng đợng và ngngời Việt hời ngoi ai kiên đợ nhờ lập trờng chờng CS.

Nhờ Nghờ Quyềt 36 đợn, trờng, xám rờng chờng Cờng là “chờng gờy”, biờu tình chờng Cờng chờ còn có “bờy tám ngngời”, đợ biờu tình tranh đợu cho tở do tôn giáo, tở do, dân chờ, nhân quyền VN, toàn vờn lãnh thờ VN sờ bờ chờp hình thì khó “tránh đờu” khi hờu sờ xin visa vờ VN,

Bỏ Vỡ Công Đụng!

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 14:56

V.V...

Thư i đư i này là thư i đư i truy n thông đư i chúng, xã hữ i ngườ i Vi t sữ ng khi đư nh cồ là xã hữ i tồ do ngôn lu n. CS Hà nũ i bây giờ có an ninh lồ trình bang giao, giao thữ ng, có ngân sách qu c gia b c tồ Đô la, CS lữ i đư ng tồ do ngôn lu n, tồ do báo chí và chũ a mũ i dũ i và tồ p trung nồ lữ c tồ n công các cồ ng đư ng ngườ i Vi t chũ ng Cồ ng ồ hữ i ngườ ai — là đũ u không khó hiũ u.

ồ Mồ nũ i có hữ n hai triũ u ngườ i Mồ gồ c Vi t, truy n thông đư i chúng cồ a Mồ chánh yũ u do các công ty tồ nhân vồ vồ tinh, cable, Internet đũ u do tồ nhân làm chũ . Trên trũ i CS Hà nũ i đã dũ ng tiũ n b c hồ p đư ng mồ n nhũ ng công ty Mồ này chũ n tồ i truy n hình VT4 cồ a Trung ồ ng, hay truy n hình cồ a thành phồ CS gồ i là Hồ chí Minh và lồ p ra mồ t chi nhánh cồ a Thông tồ n xã VNCS rồ i. CS hũ u nhũ không thu lồ phí và gồ n đũ thu gồ n nhũ cho không.

Đũ i đũ t, CS Hà nũ i chũ a dám ra mồ t đài phát thanh hay mồ t tồ báo riêng vì e ngườ i chũ ng có ma nào nghe và xem nhũ văn hoá phồ m cồ a CS đã đem qua Mồ bán giá hồ t sồ c rồ mà không ai buũ n mua.

CS phũ i dũ ng con đũ ng quanh co đũ xâm nhũ p đánh phá. CS gian ngoan vồ n đũ ng đũ n mồ c nhiũ u ngườ i tuyên truy n không công cho CS mà không biũ t.

Mồ c tiêu mà CS nhũ m vào là nhũ ng nhà báo chũ a có kinh nghiũ m CS, ăn hồ c ồ Tây Phồ ng hay Mồ , quan niũ m và làm báo, làm đài theo kiũ u Tây kiũ u Mồ nhũ ng cho ngườ i gồ c Vi t tồ n n CS xem và nghe. Nhũ ng anh chũ em này không ý thồ c đũ c tồ m hình có cây cồ máu CS, nhũ ng “tồ CS” làm nhối tim, làm trái tai gai mồ t ngườ i đũ c, nhũ t là thồ hồ thồ nhũ t là nhũ ng đũ c, khán, thính giũ mồ n cán.

CS khai thác tồ i đa và lồ m đư ng tồ i đa cách làm báo cồ a Tây Phồ ng, nhũ n danh quyũ n tồ do ngôn lu n, tồ do báo chí, khích đư ng, khiêu khích đũ i thoũ i, phồ n biũ n, nghũ luũ n đa chiũ u đũ đũ a văn hoá, tồ tồ ng cồ a CS vào trong báo chũ ng.

Báo Việt Cộng Đàng!

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 14:56

CS khai thác số số ng nh vào qu ng cáo của các cơ quan truy n thông ti ng Việt h i ng ai. Khác với báo th i k còn VNCH, báo chí ti ng Việt h i ngo i ph n r t l n số ng nh qu ng cáo. CS xâm nh p vào kinh tế khá sâu h i ngo i có th tr c chay gián tiếp nh h ng đ n ch qu ng cáo.

CS khai thác số thi u nhân số của tòa soạn, của ban biên tập báo, của ban ch ng trình t i các đài truy n hình và radio. Ít ng i quá , ít thì gi mà l i nhi u thông tin ngh lu n quá nên khi đi tin trong n c c copy, cut, r i paste mà không edit, chi u hình c cây c máu, dùng “t” CS và bài theo văn phong CS.

Và CS cũng khai thác ph ng ti n tài chánh khiêm t n của các báo và đài của ng i Việt h i ngo i trong ch ng trình gi trí và văn ngh . L y c i l ng, tân nh c, k ch tu ng của trong n c thì kh i tr ti n, không g p khó khăn v b n quy n, ho c b n quy n giá r t r , ch l y c a h i ngo i thì ph i tr ti n mà truy n thông đ i chúng ti ng Việt h i ng ai thì tài chánh r t khiêm t n, ng i làm truy n thông vì cái nghi p” ch không vì đ ng ti n ch ng đ c bao nhiêu.

Con đ ng quanh cơ CS xâm nh p tụy êm nh ng th m r t sâu, khó cho c ng đ ng h i ng ai g . Qu n chúng đ c gi , khán thính gi mu n đ a ý ki n khác với báo chí r t khó, mu n ch ng đ i m t t báo hay m t đài phát thanh hay phát hình không ph i là chuy n đ . Cơ quan truy n thông tuy là của m t t nhân hay m t công ty t nh ng có nhi u cách, nhi u quy n đ có quy n ăn, quy n nói, quy n gó ý ki n ng i khác.

Thêm vào đó g n đây CS Hà n i k t h p khu y r i ti ng nói của c ng đ ng t n n CS ch ng C ng b ng th t c th a ki n.

Nhi u v l i đ ng th t c t ng của M , n i đ ng ng i Việt t n n CS nh t th gi i, đ ki n t ng nh m m c đích c n tr nh ng ý ki n và hành đ ng của nh ng ng i ch ng C ng đ u tranh cho t do, dân ch , nhân quy n VN.

Bỏ Vỡ Cộng Đồng!

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Năm, 30 Tháng 8 Năm 2012 14:56

Mở ngoi ta đã thấy một số vụ kiện như th Arizona, Seattle, Texas đến California. Cộng đồng là tập thể có nhiều người sống trong đó. Căn cứ của cộng đồng người Việt hải ngoại ai đã sẵn sàng là tập thể của CS.

Nhiệm vụ bỏ vỡ cộng đồng là nhiệm vụ chung, nhiệm vụ của mọi người, chứ không thể khoán trách nhiệm cho ban điều hành cộng đồng, đoàn thể, điều hành dân chúng. Thái độ cộng đồng ngoài chỉ các điều hành các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể làm cho, cá nhân mình ở nhà, cộng đồng ngoài hải ngoại là thiêu tinh thần công dân giáo dục, thiêu tinh thần cộng đồng, thiêu tình liên đới, và quên nhiệm vụ của mình.

Lời của TT Kennedy nói với lập trình Mỹ, điều kiện cộng đồng hải ngoại gia này làm gì cho chúng ta, mà tập thể mình đã làm gì cho cộng đồng – lời này rất đáng cho người Việt hải ngoại suy nghĩ, Nhật là điều với lập trình Mỹ của Việt thể cộng đồng thấy thiêu vụ trong sinh hoạt cộng đồng và các cuộc đấu tranh quốc tế vì nhân cho thể do, dân chúng, nhân quyền VN mà cộng đồng bào người nhà đã đang bỏ CS thể chế độc tài.